

# C.P. Việt Nam và PSAV ký kết hợp tác xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững

19:30 02/11/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Vừa qua, Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam và đối tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam (PSAV) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký kết biên bản ghi nhớ “Hợp tác công tư thúc đẩy chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm theo hướng minh bạch, trách nhiệm, bền vững ở Việt Nam”.



Quang cảnh buổi lễ ký kết.

Đây là sự kiện nổi bật, mang tính chiến lược trong hợp tác phát triển giữa hai bên. Tham dự buổi lễ ký kết có ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng lãnh đạo cục, vụ, viện thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Đại diện tỉnh Đồng Tháp có ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp; ông Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.



*Đại diện tập đoàn C.P, CPV tại lễ ký kết.*

Về phía đại diện của C.P có ông Adirek Sripratak, Phó Chủ tịch Tập đoàn C.P.; ông Montri Suwanposri, Phó Chủ tịch C.P. Việt Nam, ông Pawalit Ua, Amornwanit, Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam và đại diện các công ty trong ngành nông nghiệp.

Tại lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cho biết: “Hợp tác theo hình thức Đối tác công tư (PPP) là một trong những chiến lược quan trọng mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn luôn hướng tới để tạo ra những động lực mới cho ngành.



*Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan phát biểu.*

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết, sự kiện này rất ngắn nhưng sẽ mở ra hành trình rất dài, mở ra không gian tư duy, không gian hợp tác giữa các bên. Bộ trưởng cũng đánh giá cao sự tham gia của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam trong các hoạt động hỗ trợ, nâng cao năng lực cho người nông dân và các đối tác khác trong chuỗi giá trị chăn nuôi. Đây là một trong những minh chứng cho thấy doanh nghiệp đang đóng vai trò tiên phong trong quá trình thúc đẩy sự bền vững trong ngành nông nghiệp”.

Ông Adirek Sripratak, đại diện từ tập đoàn C.P cũng cho biết, tập đoàn C.P sẽ luôn nỗ lực hết sức mình để đạt được kết quả và lợi ích hài hòa cho đất nước, người dân Việt Nam và cho doanh nghiệp theo hướng bền vững. Ông cũng rất vui mừng được tham dự buổi lễ ký kết đánh dấu sự hợp tác giữa hai bên.



*Ông Adirek Sripratak, đại diện từ tập đoàn C.P phát biểu.*

Phát biểu tại chương trình, ông Montri Suwanposri, Phó Chủ tịch CPV, người đặt nền móng cho sự hợp tác công tư giữa hai bên cho biết: “Thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, gia tăng giá trị cho chuỗi cung ứng, gia tăng giá trị cho nông sản, cải thiện cuộc sống của nông dân, giảm phát thải, ứng phó với biến đổi khí hậu và các thách thức trong sản xuất nông nghiệp không còn là xu hướng mà đây là trách nhiệm của các bên để hiện thực hóa bằng các mục tiêu cụ thể”.



*Ông Montri Suwanposri, Phó Chủ tịch CPV phát biểu.*

Trong chương trình đại diện tỉnh Đồng Tháp cũng đã chia sẻ về hợp tác giữa C.P. Việt Nam và tỉnh Đồng Tháp trong việc xây dựng phát triển ngành nông nghiệp nông thôn và người nông dân, mong muốn cũng sẽ là kiểu mẫu trong hợp tác công tư giữa chính quyền và công ty.

Với sự chứng kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các phòng ban thuộc bộ, đại diện C.P. Việt Nam, ông Pawalit Ua- Amornwanit và đại diện PSAV- TS Nguyễn Đỗ Anh Tuấn đã cùng ký kết và trao đổi biên bản hợp tác giữa hai bên. Việc ký kết lần này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm theo hướng minh bạch, trách nhiệm và bền vững tại Việt Nam.



*Đại diện C.P. Việt Nam và đại diện Đối tác Phát triển Nông nghiệp bền vững Việt Nam (PSAV) ký biên bản ghi nhớ trước sự chứng kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.*

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong bản ghi nhớ hợp tác lần này là việc thúc đẩy phát triển sản phẩm OCOP. Với kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực nông nghiệp và mạng lưới phân phối rộng khắp, C.P. Việt Nam sẽ cùng với PSAV thực hiện Phát triển nguồn nhân lực cho phát triển nông thôn thông qua chương trình phát triển nguồn nhân lực OTOP (Thái Lan) / OCOP (Việt Nam).

Thúc đẩy hợp tác và trao đổi thương mại giữa 2 chương trình OTOP (Thái Lan) và OCOP (Việt Nam) ở tầm quốc gia và khu vực; Tham gia các hoạt động dự án thí điểm bằng việc thành lập trung tâm học tập OCOP hay chợ OCOP tam nông kết hợp với du lịch cộng đồng, đặc biệt là thúc đẩy các thành viên trẻ vì sự bền vững của dự án này.

Đặc biệt, hai bên cùng xây dựng, chia sẻ và nhân rộng các sáng kiến; tổ chức các hoạt động thông tin truyền thông về hợp tác công tư thúc đẩy chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm theo hướng minh bạch, trách nhiệm, bền vững.

Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa C.P. Việt Nam và PSAV đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hành trình xây dựng một nền nông nghiệp Việt Nam bền vững.



*Đại diện tập đoàn CP, lãnh đạo CPV và PSAV chụp ảnh lưu niệm tại lễ ký kết.*

Với sự kết hợp giữa kinh nghiệm, nguồn lực và tầm nhìn của hai bên sẽ tạo ra một sức mạnh tổng hợp, góp phần giải quyết những thách thức trong nông nghiệp và nâng cao đời sống của người dân, để cùng hướng đến một hệ sinh thái nông nghiệp bền vững, mang lại lợi ích cho cả người sản xuất và người tiêu dùng.

Đối tác Phát triển Nông nghiệp bền vững Việt Nam (PSAV), một đối tác thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Các thành viên của PSAV gồm các nhóm công tác Đối tác công tư PPP ngành hàng, tự nguyện tổ chức để làm việc với các bên liên quan để hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam.

Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, là công ty con của Charoen Pokphand Foods Public Company Limited tại Thái Lan, hoạt động trong lĩnh vực công nông nghiệp thực phẩm. CPV đang tích cực triển khai các hoạt động tại Việt Nam và trên toàn cầu nhằm gia tăng giá trị trong toàn chuỗi cung ứng, gia tăng giá trị cho nông sản, thúc đẩy nông nghiệp bền vững và cải thiện cuộc sống của người nông dân.

**Lan Chi**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/cp-viet-nam-va-psav-ky-ket-hop-tac-xay-dung-nen-nong-nghiep-phat-trien-ben-vung>